

Tây Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

VĂN BẢN BÁO TIN TỘI PHẠM

(về nhóm côn đồ do người có tên là Nguyễn Thành Tám cầm đầu phá rối đám tang, đánh người gây thương tích và cướp của)

Kính gửi: Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị Xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: 379 Phạm Văn Đồng, Khu phố Hiệp Hòa, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hoà Thành, Tây Ninh.

Người báo tin : Xin xem danh sách những chức sắc và tín đồ Cao Đài Chơn Truyền 1926 ký tên dưới đơn.

Tên nhóm côn đồ bị tố giác : Nhóm côn đồ khoảng 15 tên có những sinh hoạt tôn giáo bắt chước người Cao Đài Chơn Truyền 1926 do một người tên là Nguyễn Thành Tám sống ở Nội Ô Toà Thánh Tây Ninh, Thị Xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh cầm đầu. Dưới đây là một số tên mà chúng tôi nhận diện được:

1/ Người đàn bà có tên thường gọi là Năm Hui và tự nhận mình là Chánh Trị Sự Hương Đạo Trường Long.

2/ Người đàn ông tên thường gọi là Lợi và tự nhận mình là Chánh Trị Sự Hương Đạo Trường Cửu.

3/ Người đàn ông tên thường gọi là Vàng và tự nhận mình là Thông Sự Hương Đạo Trường Lợi

4/ Người đàn ông tên thường gọi là Bảy Nhi và tự nhận mình là Cựu Thông Sự Hương Đạo Trường Hoà.

5/ Người đàn ông tên thường gọi là Tâm và tự nhận mình là Chánh Trị Sự Hương Đạo Trường Long.

NỘI DUNG TIN BÁO

Kính thưa quý cơ quan chức năng,

Hành vi tội phạm của nhóm côn đồ được mô tả như sau:

Gia đình ông Lữ Minh Châu ở Xã Trường Hoà, Thị Xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh là một gia đình theo đạo Cao Đài Chơn Truyền được Đức Chí Tôn khai mở vào năm

1926. Ông Lữ Minh Châu nguyên là Đầu Văn Phòng của tôn giáo này. Trước khi mất, ông di nguyện lại cho vợ, các con cháu khi làm đám tang cho ông thì chỉ được mời những người cùng giữ niềm tin tôn giáo chơn truyền như gia đình tới làm tang lễ. Ông căn dặn, tuyệt đối không được cho những kẻ trong địa phương tuy khoác áo giống người đạo Cao Đài Chơn Truyền 1926 nhưng đã cải đạo và sửa đạo để hành xử với mọi người bằng bản chất của phường côn đồ thất học. Vì vậy, ngay sau khi ông mất, vào ngày 31 tháng 11 năm 2024, vợ của ông là bà Nguyễn Thị Lan đã cùng các con cháu mời một số đồng đạo Cao Đài Chơn Truyền 1926 tới để làm tang lễ cho người đã khuất. Tuy nhiên, vào khoảng 14 giờ 30 phút một nhóm côn đồ địa phương trong đó có những tên mà chúng tôi đã nhận diện được như vừa nêu đã kéo đến phá đám tang. Nhóm côn đồ này tự xưng mình là Ban Cai Quản đạo Cao Đài ở Xã Trường Hòa. Chúng tuyên bố rằng, chỉ có chúng mới có quyền làm tang lễ cho bất cứ ai trong xã. Vì vậy chúng ép buộc gia đình phải đuổi ngay những người Cao Đài Chơn Truyền được gia đình mời tới làm tang lễ và dự tang lễ. Nhóm côn đồ tuyên bố sẽ tiến hành một tang lễ mới mà gia đình phải nhất nhất tuân thủ theo chỉ đạo của chúng. Gia đình bà Nguyễn Thị Lan từ chối những tuyên bố trái pháp luật này. Thứ nhất, các tuyên bố trên vi phạm Điều 6 Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo vì chúng xâm phạm tới quyền tự do tôn giáo của gia đình tang chủ và những người đồng đạo được gia đình mời tới tham dự tang lễ. Ngoài ra các hành vi đó là những hành vi bị cấm được ghi rõ trong Điều 5 Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo. Thứ hai, các hành vi trên còn vi phạm quyền tự quyết của mọi công dân được ghi trong hơn 20 điều luật ở trong Bộ Luật Dân Sự.

Ngay lập tức, nhóm côn đồ này đã xông vào gây rối và cướp đi một số nhạc cụ đám tang. Ít nhất, chúng đã lấy đi kệ giữ trống của ban nhạc (xin vui lòng xem hình trống phải để tạm lên ghế vì đã bị cướp mất kệ giữ). Sau đó, nhóm côn đồ này rút lui.

Qua hôm sau, lúc 13 giờ nhóm côn đồ này đã huy động rất đông lực lượng đồng bọn ở các xã lân cận cùng kéo đến. Khi tới nơi, chúng nhào vào đánh người. Một đồng đạo của chúng tôi là ông Nguyễn Anh Phụng ở Ấp Xóm Đình, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang đã bị bọn chúng đánh vào vùng mặt gây xưng tím môi. Chúng tự tiện mở khoá và dùng vòi nước bằng nhựa của gia đình để xịt nước vào những người đạo Cao Đài Chơn Truyền đang có mặt trong đám tang. Song song cùng lúc với hai hành vi trái pháp luật trên, chúng còn chia nhau ngồi vào các bàn tiệc và ăn các thức

ăn đã được gia chủ dọn trên bàn dù không được mời. Một số tên mặc áo đen của nhóm côn đồ đã ném gạch đá, chai nước và ghế nhựa vào chủ và khách tham gia lễ tang. Gia chủ đã gọi tới số 113 ba lần trong một giờ diễn ra sự việc nhưng không có ai nhắc điện thoại tiếp nhận. Sau khoảng một giờ đánh người, xịt nước, ăn đồ ăn và cướp thêm được nhiều đồ đạc khác trong tang lễ thì nhóm côn đồ này mới tự động rút lui.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài việc xâm phạm quyền tự do tôn giáo của gia đình chủ tang và những người khách theo đạo Cao Đài Chơn Truyền, vi phạm các quyền dân sự ngoài hợp đồng thì những hành vi trên của nhóm côn đồ đã thoả mãn dấu hiệu phạm tội cướp tài sản được quy định tại Khoản 2, 3 hoặc 4 Điều 168 Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 với hình phạt tối đa lên tới án tù chung thân. Các dấu hiệu đặc trưng cho thấy thoả mãn tội hình sự này và dấu hiệu định khung hình phạt bao gồm:

1/ Tự tiện xâm nhập trái phép vào gia cư của nạn nhân. Dùng vũ lực trấn áp và xâm phạm tới tính mạng của nhiều nạn nhân; làm cho các nạn nhân bị tổn hại sức khỏe và tê liệt tinh thần ngay lập tức;

2/ Cướp nhiều tài sản của nhiều nạn nhân bao gồm đồ ăn uống, nhạc cụ, đồ dùng hằng ngày bị đập phá hoặc chiếm dụng để sử dụng tùy tiện.

3/ Phạm tội có tổ chức, có bàn bạc, phân công rõ ràng và phạm tội nhiều lần lặp lại với cùng một nhóm nạn nhân: kẻ đánh người, kẻ xịt nước và kẻ đe dọa bằng ngôn ngữ để làm tê liệt tinh thần nạn nhân; kẻ cướp đồ và tiêu huỷ đồ vừa cướp được...

Những hành vi trên phải được pháp luật trừng trị nghiêm khắc để bảo vệ pháp luật quốc gia và đảm bảo an toàn xã hội. Vì vậy, căn cứ vào Điều 5 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, chúng tôi – những người ký tên trong đơn này cùng tố giác hành vi phạm tội của nhóm côn đồ nguy hiểm nói trên tới cơ quan điều tra thông qua Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị Xã Hoà Thành.

Chúng tôi yêu cầu cơ quan điều tra phải khẩn trương điều tra để phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khác xử lý nghiêm bọn côn đồ này theo quy định của luật hình sự. Hoạt động tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của nhà nước. Công dân là người thực hiện quyền của mình và một số nghĩa vụ có điều kiện để hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc xử trị tội phạm. Vì vậy chúng tôi yêu cầu cơ quan điều tra thực hiện nghiêm một số đề nghị sau đây:

1/ Buộc người có tên là Nguyễn Thành Tám phải cung cấp địa chỉ nơi ẩn náu và tên tuổi theo giấy tờ tùy thân của những thuộc hạ đã tiến hành vụ cướp nói trên để phục vụ công tác điều tra. Người có tên là Nguyễn Thành Tám hiện đang sống trong Nội Ô Toà Thánh Tây Ninh, Thị Xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh.

2/ Liên lạc với các nhân chứng sau đây để xin thêm các chứng cứ mà họ đang có:

Ông Trần Ngọc Sương ở 27/26 Đồng Khởi, Khu Phố 1, Phường 4, Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Văn Đức ở 1745 Ấp Long Thuận, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

Ông Trần Văn Hạp ở Xã Hiệp Ninh, Thị Xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh.

3/ Khi cần làm việc với chúng tôi và các nhân chứng, cơ quan điều tra phải cân nhắc, chấp nhận và thực hiện một trong hai yêu cầu sau:

3.1/ Làm việc tại nhà riêng của chúng tôi. Báo trước cho chúng tôi biết trước ít nhất 2 ngày. Thời gian làm việc không hạn chế nhưng phải thanh toán chi phí thiệt hại do ngừng công việc theo mức yêu cầu 500.000vnd/ ngày (Năm trăm ngàn vnd/ ngày)

3.2/ Trong trường hợp triệu tập chúng tôi tới cơ quan chức năng để làm việc thì phải báo trước cho chúng tôi biết trước một tuần. Thời gian triệu tập để làm việc không hạn chế nhưng phải thanh toán chi phí thiệt hại do ngừng công việc theo mức yêu cầu 500.000vnd/ ngày (Năm trăm ngàn vnd/ ngày) cộng thêm các chi phí phát sinh của sự di chuyển hoặc phải cho phương tiện tới đón chúng tôi tới làm việc, trả chúng tôi về tận nhà sau khi kết thúc buổi làm việc. Không chấp nhận việc giữ làm việc tại cơ quan chức năng sau giờ hành chính.

Trân trọng.

Các tài liệu gửi kèm đơn:

-7 hình ảnh

-Video đánh người: <https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/videos/560998409951081>

Những người báo tin tội phạm
Họ tên, địa chỉ và chữ ký được ghi rõ ở dưới đây:

- 1- Chánh TR Sĩ Nguyễn Xuân Mai Minh Khang
- 2/ Chánh TR Sĩ Trần Văn Đức Bến Cầu
- 3- C.T. Sĩ Ngô Công Chánh Ngọc Hưng
- 4 C.T.S. Trần Văn Hy Sơn Cầu T-N
- 5) P.T.S. Đào Thủy Hồ Tây Ninh
- Chánh Văn Hợp Tây Ninh
- H/ Huỳnh Hữu Hối Bến Cầu
- 8/ C.T.S. Chánh Thị Vạn Âm. Uông
- 10/ T. Gia Trần Thị Lan Trường Hòa TN
- 11/ Đạo hữu Đỗ Thị A. Trường Hòa TN
- 12/ Nguyễn Anh Phong
- 13/ Trần Văn Hiến Trường Lưu H-T-TN.
- 14 P.T.S. Nguyễn Hữu Khánh Trần

- 15/ - P.T.S. = Huỳnh Văn Bông, Chợ Gạo, Tiền Giang, Huỳnh Công
- 16/ C.T.S. Trần Quốc Hưng, Đông, Hợp
- C.T.S. Lê Văn Lợi, Thủ Thừa Long An